

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ</p> <p>- รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ประธานการประชุม</p>	<p>๑.๑ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก เรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ และผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก ร่วมกันสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการในภาพรวมตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแยกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) มาตรการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ ๒) มาตรการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิดระหว่างการตั้งครรภ์ ๓) ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และให้สรุปผลเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๑๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงความเป็นมาและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้</p> <p>๑) มอบให้กองอนามัยมารดาและทารกรายงานความก้าวหน้าเบื้องต้นไปก่อน โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้กำกับติดตาม และบริหารจัดการ</p> <p>๒) กองอนามัยมารดาและทารกจะประสานงานแบบไม่เป็นทางการและจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าว โดยมีกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- มอบผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักโภชนาการ กองอนามัยมารดาและทารก ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๒ กรมอนามัยกำหนดจัดงานปีใหม่ ๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมอบให้รองอธิบดีกรมอนามัยร่วมจัดซุ้มอาหารท่านละ ๑ ซุ้ม และจัดชุดการแสดงร่วมกับผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ ศูนย์ ตามสายการบังคับบัญชา</p>	<p>- รับทราบ</p>
	<p>๑.๓ อธิบดีกรมอนามัยได้มีการเชิญอดีตผู้บริหารระดับสูงของกรมอนามัยมาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ซึ่งได้รับคำแนะนำว่า เห็นควรให้ขับเคลื่อนงานกรมอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และยั่งยืน ในเรื่องของ Health Promotion การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ โดยใช้ A^๒IM การลดอัตราการตายมารดา ระบบฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มวัยต้องมี กรมอนามัยควรมีข้อมูลของตนเอง โดยอาจจะขอขบประมาณจากองค์กรอื่นมาร่วมดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เคยเป็น Brand ของกรมอนามัยแต่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในระบบ HA ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่งอาจจะต้องมีการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นงานเด่นของกรมอนามัยอีกครั้ง เป็นต้น</p>	<p>- รับทราบ</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม (ต่อ)</p>	<p>- สรุปมติการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำสรุปรายงานและไฟล์นำเสนอขึ้นเว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพไว้แล้วทุกครั้ง สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดได้ที่ https://hp.anamai.moph.go.th/th/cluster-๐๑-hp คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และมีผู้อำนวยการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นขอแก้ไขรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๒ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๖ จากเดิม “มูลนิธิกุ้ยร่วมไทย” แก้ไขเป็น “มูลนิธิกุ้ยร่วมไทโร”</p> <p>ประธานแจ้งเพิ่มเติมตามที่อธิบดีกรมอนามัย ผูกให้ติดตามงานกองกลุ่มวัยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗ และนโยบายกรมอนามัย ปี ๒๕๖๗ เช่น กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยติดตามในประเด็น ๑) One Province One Labor Room การลดการตายมารดา ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โรงพยาบาลสายใยรัก (Re – Brand) DSPM (กรณีแม่ย้ายถิ่นฐาน) เล่นเปลี่ยนโลก (การขยายผลทั่วประเทศ) คลินิกส่งเสริมการมีบุตร กลุ่มวัยทำงานติดตามในประเด็น Healthy Lifestyle และกลุ่มผู้สูงอายุติดตามในประเด็น สถานชิวาภิบาล ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนัก/ กองกลุ่มวัย ได้ตอบข้อซักถามและรายงานความก้าวหน้าในบางประเด็นด้วยแล้ว</p>	<p>- รับทราบ และรับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p>
<p>วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ พิจารณา</p>	<p>๓.๒ รายงานความก้าวหน้าจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ คณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <p>๑. รายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดสำคัญ ซึ่งมี ๒ ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อัตราส่วนการตายมารดาไทย เป้าหมาย : ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิดมีชีวิต (ยังไม่มีผลลัพธ์) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๖ ขณะนี้ได้ ๒๔.๙๐%</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอนามัยแม่และเด็ก มีกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ผ่านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็กระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในทารก พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงเรียนแพทย์ และมหกรรม Play Day เล่าไป เล่นไป ครั้งที่ ๕</p> <p>ประธานมอบหมายให้กองอนามัยมารดาและทารกติดตาม One Province One Labor Room การลดการตายมารดา ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย การขับเคลื่อน Re – Brand โรงพยาบาลสายใยรัก และวางแผนการณรงค์ มอบสำนักโภชนาการเรื่อง ลดซีดในชุมชน มอบสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเรื่อง DSPM กรณีแม่ย้ายถิ่นฐาน การอบรมหลักสูตร ๒๒๐ ชั่วโมง พี่เลี้ยงเด็กในศูนย์เด็กเล็ก มอบกองอนามัยวัยทำงานเรื่อง Healthy Lifestyle มอบสำนักทันตสาธารณสุขเรื่อง ทันตกรรมในเด็กวัยเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)</p>	<p>- รับทราบ และมอบ ที่มเลขานุการ คณะอนุกรรมการที่ ๑ – ๖ ดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ พิจารณา (ต่อ)	<p>คณะที่ ๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น</p> <p>๑. รายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดสำคัญ ซึ่งมี ๒ ตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย คือ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี เป้าหมายไม่เกิน ๒๑ ต่อพันคน มีผลการดำเนินงานขณะนี้ที่ร้อยละ ๖๖.๖ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี เป้าหมายไม่เกิน ๒๑ ต่อพันคน มีผลการดำเนินงานขณะนี้ที่ร้อยละ ๒๐ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี เป้าหมายไม่เกิน ๐.๗ ต่อพันคน ผลการดำเนินงานขณะนี้ที่ร้อยละ ๐.๘๐</p> <p>๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ในประเด็น โภชนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน กิจกรรมทางกาย อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยวัยเรียนวัยรุ่น</p> <p>๓. แผนการดำเนินงานในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ – มกราคม ๒๕๖๗ ที่เป็นกิจกรรมใหญ่ ๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๗) การพัฒนา Platform ๑๐ อ พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินในสถานศึกษา คู่มือแนวทางการจัดการโรคอ้วนในสถานบริการสาธารณสุข Kick off โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในโรงเรียน & เสริมพลัง กิจกรรมประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม การพัฒนา Line Official Teen Club</p> <p>ประธานติดตามการขับเคลื่อนเด็กไทยสายตาดำในประเด็นการคัดกรองสายตาดำในเด็กวัยเรียนแบบเชิงรุก โครงการทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วย ๑๐ อ และหากสำนัก/ กอง ใดในกรมอนามัยที่ต้องการให้ประธานไปช่วยประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน หรือผลักดันงานต่าง ๆ กับภาคีเครือข่ายที่มีการลงนาม MOU ไว้แล้ว สามารถแจ้งประธานและนัดหมายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่าง ๆ ได้เลย</p> <p>คณะที่ ๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน</p> <p>๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาพดี ใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง ๑๐ Packages และประชาสัมพันธ์โครงการ ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>ประธานติดตามการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ซึ่งขณะนี้มีการทำ Rapid survey ไปแล้ว และติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน โดยขอให้ใช้งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองอนามัยวัยทำงาน</p> <p>คณะที่ ๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ ๑) ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ ขับเคลื่อนสุขภาพผู้สูงวัยด้วยพลังเครือข่ายชุมชน (Driving the Health of the Elderly with the Power of</p>	- รับทราบ และมอบ ทีมเลขานุการ คณะอนุกรรมการที่ ๑ – ๖ ดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
<p>วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ พิจารณา (ต่อ)</p>	<p>Community Networks) ๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลการบันทึกและส่งต่อข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ขับเคลื่อนการนำระบบข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ BBA / LTC ๓C / Health Temple</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ในแต่ละกิจกรรมตามแผนปี ๒๕๖๗ เช่น คัดกรองความถดถอย ๙ ด้าน ๙๔๓,๖๖๔ คน จากเป้าหมาย ๑๐ ล้านคน WELLNESS PLAN ๑๕,๒๖๑ คน จากเป้าหมาย ๒๘๓,๗๒๔ คน ชมรมผู้สูงอายุ AGE - FRIENDLY COMMUNITIES ผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก ๕๗๘,๗๒๗ คน ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซี่ มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานชีวาภิบาล บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรฟื้นฟู CM/ CG วัดส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ ผู้นำทางศาสนาด้านสุขภาพ พระคิลานุปัฏฐาก เป็นต้น</p> <p>๓. รายงานกิจกรรมตามแผนปี ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๒ เช่น พัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน พัฒนาระบบข้อมูล เป็นต้น</p> <p>ประธานชื่นชมสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ที่มีการเชิญชวนภาคเอกชน ประชาชนร่วมแสดงกิจกรรม ทำให้เห็นความร่วมมือของหลายภาคส่วน จึงขอให้กลุ่มวัยอื่นนำเป็นตัวอย่าง และขอให้ปิดจุดอ่อนในการใช้ Blue book ของกลุ่มเป้าหมาย และขอให้ประสานศูนย์อนามัย เรื่อง การอบรมหลักสูตร CM ซึ่งมีการอบรมด้วยระบบ Online และ Onsite โดยโรงพยาบาลนวมินทร์</p> <p>คณะที่ ๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อบริษัท ซึ่งในเบื้องต้น Pink Book อยู่ระหว่างการทดลองใช้ในเขตสุขภาพที่ ๘ Yellow Book กับ Red Book อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา และ Blue Book มีการเพิ่มเติมคำแนะนำเรื่องการประเมินความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพทำหน้าที่ประธานการประชุมต่อจากระเบียบการของอธิบดีกรมอนามัย (นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) ซึ่งติดภารกิจเร่งด่วน ให้มีการติดตามการทดลองใช้ Pink Book เพื่อการปรับปรุงต่อไป</p> <p>คณะที่ ๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานและแผนปี ๒๕๖๗ ของโครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยฟันเทียม เป้าหมาย ๗๒,๐๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๕,๘๒๕ ราย รากฟันเทียม เป้าหมาย ๗,๒๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑,๙๙๙ ราย</p>	<p>- รับทราบ และมอบ ทีมเลขานุการ คณะอนุกรรมการที่ ๑ - ๖ ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/ พิจารณา (ต่อ)	<p>๒. รายงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์กรมอนามัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบข้อมูล Royal Projects Health Information Center (RPHIC) และระบบข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำ</p> <p>๓. รายงานตัวชี้วัดที่ใช้กำกับติดตามในโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ มีทั้งหมดจำนวน ๒๗ ตัวชี้วัด ซึ่งจะใช้กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ของกรมอนามัย และนำขึ้นข้อมูลใน DOH Dashboard กรมอนามัย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในเวทีต่าง ๆ</p> <p>ประธานเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานมีความชัดเจนมากขึ้นและจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์อนามัยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งสำนัก/ กอง ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ชัดเจนทำให้ชี้เป้าได้ชัดเจนขึ้น หากพบ Gap จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุง ในส่วนของการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขจะมีตัวชี้วัดกำกับ ติดตามอยู่แล้ว และมีเพียงโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรายงานโดยหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอว่า ครั้งต่อไปขอให้เพิ่มช่องการนำเสนอให้เห็นชัดเจนว่า ตัวชี้วัดระดับกรม ระดับกระทรวง เพื่อการกำกับ ติดตาม และดูความสอดคล้อง เชื่อมโยงของข้อมูล</p>	- รับทราบ และมอบ ทีมเลขานุการ คณะกรรมการที่ ๑ – ๖ ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ	<p>๔.๑ การกำหนดวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ครั้งต่อไป ให้เพิ่มวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง เพื่อให้สำนัก/ กอง หรือผู้เกี่ยวข้องรายงานการดำเนินการตามที่ประธาน มอบหมายจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในส่วนของวาระเรื่องเพื่อทราบ วาระเรื่องเพื่อพิจารณา ขอให้แต่ละคณะอนุกรรมการ/ สำนัก/ กอง เสนอวาระให้มีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๒ อธิบดีกรมอนามัยกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้างกองกลุ่มวัยที่จัดตั้งขึ้นภายใน ๖ เดือน ซึ่งเป็นความท้าทายของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๔.๓ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ</p>	- มอบทีมเลขานุการ คณะกรรมการ กลุ่มที่ ๑ ดำเนินการ

ผู้สรุปมติการประชุม... นางอัญชุลี บัญญาประเสริฐ
ผู้ตรวจสรุปมติการประชุม นางวิมล บ้านพวน